

Số: /PGDDT-GDMN

Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2022

V/v tăng cường giải pháp huy động trẻ đến trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 và nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở GDMN.

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục Mầm non thành phố Điện Biên Phủ.

Thực hiện Công văn số 169/SGDDT-GDTrH ngày 24/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, hạn chế học sinh bỏ học trước, sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022,

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và qua công tác kiểm tra thực tế tại một số GDMN trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, hiện tại tỷ lệ trẻ đến trường sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 tại các đơn vị chưa đảm bảo tỷ lệ theo yêu cầu. Để đảm bảo tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần và nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở GDMN, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng, Chủ các nhóm trẻ trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục. Trong đó, cần quan tâm tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của cha mẹ học sinh theo quy định của Luật Giáo dục trong việc thực hiện quyền của trẻ em; thực hiện truyền thông về sự cần thiết, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đưa trẻ đến trường để được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện.

2. Các cơ sở GDMN cần chủ động tham mưu các giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh cho con em đến trường nhằm duy trì sĩ số, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, đặc biệt là các trường vùng trung tâm thành phố. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc phối hợp với cha mẹ trẻ em trong công tác giáo dục. Thông báo đến phụ huynh học sinh từ ngày 14/2/2022 tổ chức ăn bán trú cho trẻ để phụ huynh yên tâm gửi con.

3. Quán triệt, chỉ đạo sát sao đến cán bộ, giáo viên tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác huy động trẻ mầm non ra lớp, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

4. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: thực hiện khai báo y tế điện tử đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh khi đưa trẻ đến trường, thực đo thân nhiệt, thông báo cho phụ huynh nếu trẻ có các biểu hiện như: sốt, ho, mệt mỏi, chảy nước mũi...cho trẻ nghỉ học để theo dõi tại nhà, khi trẻ hết các triệu chứng nêu trên tiếp tục cho trẻ đến trường và thực hiện theo đúng hướng dẫn.

Thông báo cho phụ huynh nếu trẻ đến/về tỉnh Điện Biên từ các địa phương đang có dịch phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, khi đã thực hiện đủ các điều kiện phòng, chống dịch cho trẻ đến trường học trở lại.

5. Triển khai thực hiện nhiều hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục khi trẻ học trực tiếp tại trường; đối với các trường hợp trẻ phải nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 nhà trường làm tốt công tác phối hợp, hướng dẫn phụ huynh tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhà thông qua các phương tiện điện tử; phiếu hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà, chia sẻ các video đã được sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định để phụ huynh hướng dẫn trẻ khi trẻ ở nhà để đảm bảo tiến độ chương trình.

6. Duy trì tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn đơn vị để có nhiều giải pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của đơn vị, đặc biệt là trong việc thích ứng linh hoạt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 không làm ảnh hưởng đến chất lượng các hoạt động chuyên môn tại cơ sở giáo dục.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng, Chủ các nhóm trẻ nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CMMN.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Hồng